
 

 
 

1

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2554 
เรื่อง   “เลาเรื่อง Best Practice จากการรวมพลงั Front & Back” 
วันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2554  เวลา 12.45 – 15.00 น. 
ณ หองประชมุอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามนิทร ชัน้ 7 

 
วิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร   รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ    ผูชวยคณบดีฝายพฒันาคุณภาพ 
นางสาววัชราภรณ  รุงชีวนิ   รักษาการหวัหนาหอผูปวยอัษฎางค 10 ใต 
นางสาวปรานอม เกตุสมพร  หัวหนางานเคลื่อนยายผูปวย 
นายประจักษ  สงวนสรอย  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  
ผูดําเนนิการอภิปราย : ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ผูชวยคณบดีฝายพฒันาคุณภาพ 
 

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) คร้ังที่ 3/2554 ไดรับเกียรติจาก                     
ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนประธานในพิธี
เปดการประชุม และในการนี้ทานคณบดีฯ ไดมอบรางวัล KM ยกแกง ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย           
งานจัดการความรู เกณฑการใหรางวัลบุคลากรจะตองเปนสมาชิก Siriraj KM website และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน website ครบ ทั้ง 100% ซึ่งทีมแรกที่ไดรับรางวัลนี้ คือ หอผูปวย 84 ป ชั้น 6 
ตะวันตก 

ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ ไดกลาวเปดการประชุมโดย
เลาเรื่องความสําเร็จ ซึ่งจัดเปนเครืองมือของการจัดการความรู จากทีมดําเนินการพัฒนาระบบการ
เคลื่อนยายผูปวยกลุมเสี่ยงและวิกฤต ซึ่งเปนการนําเสนอ ของทีมสหสาขาวิชาชีพ   

นางสาววัชราภรณ  รุงชีวิน รักษาการหัวหนาหอผูปวยอัษฎางค 10 ใต ไดเลาถึง 
จุดเริ่มตนของปญหาในการเคลื่อนยายผูปวยกลุมเสี่ยงและวิกฤต ในผูปวยอายุรศาสตร  เกิดขึ้น
ชวงไตรมาสแรกของป 2550 ซึ่งมีการเกิดอุบัติการณจากการเคลื่อนยายผูปวยเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นในป 2551 ทีมจัดการความเสี่ยงของภาควิชาอายุรศาสตรฯ และผูเกี่ยวของ จึงนํา
ปญหามาหาแนวทางแกไข และพัฒนาการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤตที่ไปรับการตรวจรักษานอก
หนวยงานใหปลอดภัย โดยมีการดําเนินการเปนทีม มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระยะเวลาใน
การดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2552 และยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
วิธีการดําเนินการในขั้นแรก ไดมีการสรางแบบประเมินผูปวยกอนการเคลื่อนยายระหวางหนวย
ตรวจ และแนวทางการเตรียมการกอนเคลื่อนยายจําแนกตามระดับความหนักเบาของอาการ         
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โดยผลลัพธในระยะแรก พบวา ไมเกิดอุบัติการณที่ไมพึงประสงคในการเคลื่อนยายผูปวยไปตรวจ
นอกสถานที่ แตพบปญหาใหมที่เกิดขึ้น คือ สถานที่ที่สงคนไขไปตรวจไมมีแพทยประจํา รวมถึง
บุคลากรที่ไปสงและรับผูปวยไมมีความมั่นใจหากเกิดปญหาระหวางการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤต 
จึงเกิดการปรับปรุงแกไข ดวยการสรางแบบประเมินผูปวยที่จะสงตรวจวามีอาการหนักมากนอย
เพียงใด โดยประเมินจากการหายใจ การไดรับยา และอาการแสดง สวนแนวทางการเตรียมความ
พรอมกอนการเคลื่อนยายตามประเภทผูปวย ดําเนินการโดยเตรียมผูปวย อุปกรณ ผูที่ตองไปกับ
ผูปวย และการประสานงาน ในชวงแรกพบวา แบบประเมินที่จัดทํามีรายละเอียดมาก ทําใหผู
ปฏิบัติไมรวมมือในการประเมิน จึงสรุปเกณฑการพิจารณาบุคลากรที่จะไปกับผูปวย ดังนี้           
ถาผูปวยมีอาการหนักมากตองใหแพทยไปพรอมกับผูปวย ถาไมหนักมากจะเปนพยาบาลหรือ
ผูปฏิบัติงานพยาบาล ปญหาถัดมาที่พบ คือ เมื่อแพทยไปกับผูปวยจะมีความรูสึกกังวัล เปนหวง
ผูปวยที่หอผูปวย หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรฯ จึงออกระเบียบปฏิบัติ “การสงผูปวยจากหอผูปวย
ไปยังจุดตรวจรักษานอกภาควิชาฯ” ซึ่งชวยไดมากในการทํางาน ทําใหแพทยยอมรับและไปกับ
ผูปวย นอกจากนี้ขณะเคลื่อนยายผูปวยอาจเกิดเหตุฉุกเฉินได จึงมีการขยายผลจากนวัตกรรมที่มี
การทําในหอผูปวย คือ กระเปานอยรอยชีวิต ซึ่งจะชวยชีวิตไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผลลัพธที่ได คือ 
มีผูรับผิดชอบผูปวยที่ชัดเจนตามเกณฑ ไมพบอุบัติการณในการเคลื่อนยาย แตยังพบปญหาใน
สวนของความลาชาจากการรอลิฟต ที่ตึกอัษฎางค  

จากเหตุการณนี้ พบวาแมวาจะมีการเตรียมความพรอมการเคลื่อนยายผูปวย แตยังติด
ปญหาเรื่องการรอลิฟต และอยูในลิฟตเปนเวลานาน เนื่องจากมีการเปดของลิฟตทุกชั้น ซึ่ง
บางครั้งใชเวลาเปนชั่วโมง ผลคือ O2 ไมเพียงพอ ตองประสานงานขอออกซิเจนเพิ่ม ทําใหเกิด
ความวุนวาย และเปนความเสี่ยง รวมถึงตองเสียเวลา ซึ่งทางหอผูปวยไมไดเตรียมบุคลากรไว
สําหรับการเคลื่อนยายโดยเฉพาะ อัตรากําลังในหอผูปวยไมเพียงพอ จากเหตุการณนี้จึงเปนที่มา
ของการหาคนชวยเหลือ จึงไดปรึกษาหัวหนาภาควิชาฯ หัวหนางานฯ และไดมีการเชื่อมโยง และ
ประสานงานไปยังงานรักษาความปลอดภัย และงานเคลื่อนยายผูปวย จึงไดมีการเสนอเรื่องการ
ล็อคลิฟทสําหรับเคลื่อนยายผูปวยหนักขึ้น ซึ่งผูบริหารไดชวยเหลือในจุดนี้โดยการออกเปน
นโยบาย ในป 2552 
 จากนั้น นางสาวปรานอม เกตุสมพร หรือพี่ปรานอม หัวหนางานเคลื่อนยายผูปวย ได
เลาถึงประสบการณในการทํางาน วา จากเดิมจุดบริการเปล มี 2 จุด มีจํานวนพนักงานเปล และ
จํานวนเปลนอย และกระบวนตางๆ ยังลาสมัย เมื่อมีการขอใชบริการจึงเกิดปญหาตางๆ มากมาย 
จากสถิติการใชบริการเปล ป 2550 - 2551 พบวา มีการใชบริการเปล และรถนั่ง 1,826            
เที่ยว/วัน โดยการใชบริการยังไมมีการจําแนกประเภทของผูปวย ใชวิธีบริการตามคิวที่แจงมา ซึ่ง
พบกับปญหาเดิมๆ ไดแก เปลไมพอเมื่อตองการใชบริการดวน รอลิฟท เพราะมีผูใชบริการจํานวน
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มาก และญาติผูปวยรองเรียน จึงตองแกปญหาแบบวันตอวัน จนเปนเรื่องปกติ เมื่อเกิดการ
รองเรียนมากๆ จึงขยายจุดบริการ ในชวงแรกไมกลาประสานงานในการแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ 
ตอมาในป 2551 ไดขออนุมัติขยายจุดบริการ แตก็ยังประสบกับปญหาในการขอใชสถานที่ ซึ่ง
สุดทายก็ประสบความสําเร็จ มีสถานที่เพื่อเตรียมพรอมในการปฏิบัติงาน  
 คุณวัชราภรณ รุงชีวิน ไดเลาถึงผลลัพธที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของการ
เคลื่อนยายผูปวย คือ ผูปวยไมตองรอลิฟตนาน และบุคลากรที่ไปกับผูปวยมีความพึงพอใจ 100% 
ระยะเวลาในการเคลื่อนยายจากเดิมใชเวลา 1 – 1.30 ชั่วโมง แตปจจุบันใชเวลาเฉลี่ยเพียง               
20 - 25 นาทีเทานั้น ถารวมเวลาการอยูในหองตรวจดวย จะใชเวลา 30 – 40 นาที  

สวนประโยชนที่ไดรับ คือ ลดระยะเวลาในการรอลิฟต และอยูในลิฟต ลดความเสี่ยงของ
ผูปวยที่ไปตรวจ และผูปวยที่หอผูปวย ลดการใชออกซิเจน และลดการรอคอยของผูปวยรายอื่น      
 ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ไดสอบถามวา “ใครคือผูล็อคลิฟต” คุณวัชราภรณ ไดตอบวา 
รปภ. จากนั้น พี่ปรานอม ไดกลาวตอวา หลังจากเกิดกระบวนทั้งหมด ไดรับความอนุเคราะหจาก 
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร เขามาชวยทําใหเห็นภาพชัดเจนในเชิงระบบวา มีหนวยงานไหน
ที่เกี่ยวของ จึงเกิดกลุมทํางานที่สามารถพูดคุยในปญหาตางๆ กันไดงาย การสื่อสารไปสูผูปฏิบัติ
ชัดเจน และการทํางานงายขึ้น  
 จากนั้น นายประจักษ  สงวนสรอย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดเลาถึง
กระบวนการทํางานของ รปภ. ที่ตองทํางานในครั้งนี้วา ไมเปนภาระงานที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนสิ่ง
ที่ตองปฏิบัติอยูแลว และเห็นวาเปนโครงการที่ดีเพราะเปนการชวยเหลือผูปวย แตบางครั้ง         
เกิดความไมเขาใจและไมพอใจจากการล็อคลิฟต ของผูใชบริการลิฟตที่มาเยี่ยมผูปวยเชนกัน  
 ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ไดกลาวตอวา จากการล็อคลิฟต ยังเกิดปญหาเรื่องคนกีด
ขวางทางระหวางทางเคลื่อนยาย จึงเปนที่มาของโครงการ “เคลื่อนยายวองไวดวยไซเรน”  พี่ปราน
อม ไดเลาถึงที่มาของโครงการวา กอนที่จะใชไซเรน ใชแผนปายการตูนกระดาษสีแดง และเขียน
ขอความวา “ขอทางดวน” โดยวัตถุประสงคที่แขวน คือเพื่อใหคนที่เดินไปมาในศิริราช เห็นวา        
ขอทางดวน และจะไดหลบทางใหเปลไปกอน  ไดทดลองใชปายกระดาษนี้ประมาณ 1 เดือน แต
พบวาไมมีประโยชน  จึงกลับมาคุยกันถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น วาจะแกปญหาอยางไรระหวาง
หนวยงานเคลื่อนยายกับฝายการพยาบาล จากการคุยกันจึงเกิดขอเสนอขึ้นวา นาจะมีไซเรน ซึ่ง
งานเคลื่อนยายประดิษฐข้ึนเมื่อมีการใชแลวกลับมาปรับปรุงอีกครั้ง โดยเสนอใหมีเสียงดังในระยะ 
4 – 5 เมตร ปจจุบันมีจํานวน 6 ตัว และมีมาตรฐานของเปล และการติดไซเรน แตในทางปฏิบัติมี
การยืดหยุน เนื่องจาก ขนาดตัวของผูปวยที่แตกตางกัน ตอมาจึงมีการเก็บขอมูลโครงการ เร่ิมตน
เมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ อ.ดวงมณี เขามาเปนประธานฯ ชวยชี้แนะ ซึ่งผลการเก็บขอมูลพบวา 
เวลาในการเคลื่อนยายเฉลี่ยตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ประมาณ 45 นาที โดยสิ่งสําคัญมากใน
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การดําเนินการคือ การไดรับความรวมมือจากหอผูปวย ชวยแจงวามีปญหาในเรื่องใด เราก็นํามา
ปรับแกไขตอไป จึงทําใหเกิดการแกปญหาโดยรวดเร็วขึ้น ผลการเก็บขอมูลต้ังแต มีนาคม 2553 – 
มีนาคม 2554 มีจํานวนผูปวย รวม 715 ราย จําแนกเปนผูปวยกอนจะมีประกาศใชแนวทาง
เคลื่อนยายฯ จํานวน 420 ราย ใชเวลาเฉลี่ย 13.5 นาที และหลังประกาศใชนโยบาย 16 ธันวาคม 
2553 – มีนาคม 2554 จํานวนผูปวย 295 ราย ใชเวลาเฉลี่ย 8.5 นาที จากเดิมในอดีต 1 ป ผูปวย 
715 คน ใชเวลา 32,175 นาที ปจจุบันเหลือ 7,000 กวานาที ประโยชนที่ไดรับ คือ ผูปวยไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว ไมเกิดอุบัติการณ ไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนเปล แพทยและพยาบาล 
เหลือเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ มากขึ้น โดยสิ่งที่สําคัญ คือ ไดพัฒนาระบบการเคลื่อนยายใหมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งในการทําครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหาร 
 คุณวัชราภรณ รุงชีวิน ไดสรุปถึงแผนการดําเนินการตอไปวา อาจมีการขอใหบริการ
เคลื่อนยายผูปวยเรงดวน ในกรณีผูปวยที่ตองการไปเสียชีวิตที่บาน และการติดตอก็สามารถโทรไป
ที่เวรเปล ในเวลาของตึกอัษฎางค เบอรโทร 9311 ตองแจงวา “ขอตามเปล ล็อคลิฟต สงคนไข
หนักจากที่ไหน ไปที่ไหน และคนไขชื่ออะไร และชื่อผูแจง” และมีแบบฟอรมในการ
เคลื่อนยายผูปวยที่พัฒนาจากฝายการพยาบาล 

การเรียนรูที่ไดรับคือ ไดเรียนรูจากปญหาหนางาน การพูดคุยของสหสาขาฯ เกิดการ
แบงปนทรัพยากรระหวางทีมเพื่อสรางความปลอดภัยแกผูปวย และการนําแนวคิด Lean มาใชใน
การพัฒนาคุณภาพ 

การพัฒนาตอเนื่องในปลายป 2553  ไดแก สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
เคลื่อนยายผูปวย ปายสื่อสารหนาลิฟตที่ล็อคใหคนในองคกรและผูที่เกี่ยวของรับทราบ จัดหา 
monitor ประจําเปลเคลื่อนยายผูปวยหนกั ปรับแบบบันทึกการเคลื่อนยายผูปวยของสหสาขา และ
ขยายผลการดําเนินการทั่วโรงพยาบาล เมื่อธันวาคม 2553 นอกจากนี้จะมีโครงการรณรงคการ
เดินชิดซาย ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายโดยตรง 

ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 
- คนดี (บุคลากรทางการแพทย บุคลากรงานเคลื่อนยาย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

และทีมงานพัฒนาคุณภาพ) เชื่อมโยงการทํางานสูเปาหมายเดียวกัน 
- มีระบบที่รวมกันสราง  (Flow การตามเปล การลอคลิฟต) 
- มีอุปกรณครบครัน (เปล ออกซิเจน กระเปานอยรอยชีวิต monitor) 

 
ศ .  พญ .ดวงมณี   เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ  และ            

ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ ไดนําเสนอในหัวขอเร่ือง “เรียนรูจาก
เร่ืองเลาสูวงจรการจัดการความรู” ดังนี้ การนําปญหาจากงานประจํามาแกปญหา โดยการ
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แกปญหาไดสําเร็จตองประกอบดวย คนที่เกี่ยวของอยางครบวงจรมาชวยกันคิด ทํา และใชความรู
ในการทํางาน แตอยางไรก็ตามตองขึ้นกับผูบริหารซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายตางๆ 
จากเรื่องเลาความสําเร็จ จากทีมเคลื่อนยายผูปวยกลุมเสี่ยง และวิกฤต ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ ได
เชื่อมโยงใหเห็นภาพการดําเนินการของทีมที่ใชกระบวนการของการจัดการความรู (ภาพที่ 1) 

 

การระบุ

ใช

รวบรวม/จัดหมวดหมู

การเขาถึง

แลกเปล่ียน

สราง/มีอยู

Learning &
Innovation 

Knowledge  Process  กระบวนความรู
•พัฒนาบุคลากร 
•เครือขายผูเช่ียวชาญ, 
•Benchmarking

• พัฒนาคลังความรู
  ใหเปนระบบ ทันสมัย
• คนหาและรวบรวม BP
• จัดทําทําเนียบผูเช่ียวชาญ

IT System
• KM Web
• K Portal

• การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
• CoPs, BAR, AAR
• การทํางานเปนทีมขามสายงาน

• ประเมินประสิทธิผลการอบรม
• การแบงปนความรูและการ  
  เรียนรูเปนสวนหน่ึง ของการ
  ประเมินผลงาน

• K Audit
• KM A

วิสัยทัศน
พันธกิจ

 
 
ภาพที่ 1 : กระบวนความรู (Knowledge Process) 
 
   ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ ไดอธิบายวา ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาระบบงาน จะใช

กระบวนการจัดการความรูเพื่อเชื่อมโยงคนและความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ไดแก 

  - การใหการบริการผูปวยรวดเร็วขึ้น จากกระบวนการใหมๆ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนแนว 
ปฏิบัติ และการรวมคดิ รวมทํา  

  - การลดคาใชจายจากการทํางานซ้ําซอน   
  - ผลลัพธการใหบริการ/ดูแลผูปวยดีข้ึน ทําใหผูปวยพึงพอใจ 
  - มีนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 
  - บุคลากรมีความกาวหนาจากงานวิชาการที่มีการสรางความรูใหม 
  - บรรยากาศในองคกรเอื้อในการทํางานมากขึ้น บุคลากรมีความสุขมากขึ้น 
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ประโยชนที่มองเห็น ไดแก 
  - กระบวนการที่ใหบริการ 
  - คุณภาพของบริการที่ให 
  - ความพึงพอใจผูรับบริการ 
  - ความมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
  - ความพึงพอใจของบุคลากร  
  ส่ิงที่ดําเนินการทั้งหมดเปนรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู (KM Process) คือ มี

การระบุถึงปญหา สรางความรูใหม รวบรวมความรูของกลุมคนทํางาน จัดหมวดหมูความรูเปน
แนวปฏิบัติตางๆ การเขาถึงความรูจากการสั่งการของหัวหนาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะไดองค
ความรูตางๆ เพิ่มมากขึ้น นําไปสูความรูใหม และทําใหคนรุนใหมสามารถนําไปใชได รวมถึงมีการ
ประเมินผล ซึ่งจะพบปญหาใหมๆ เสมอ จึงนําไปสูกระบวนการจัดการความรูอีกครั้ง จึงเปนการ
หมุนและยกระดับความรูไปเร่ือยๆ  

ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร ไดกลาวเสริมตอวา จากเดิมความรูที่มีอยูจะเปน
ของใครของมัน เมื่อเกิดปญหาไมรูวาจะปรึกษาใคร แตวงที่มีการรวมกันทําของผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งกันและกัน จะทําใหงานครบวง และชัดเจนมากขึ้น มีการสรุปส่ิงที่เปนนโยบาย และใชรวมกัน 
ในบางประเด็นจะตองขึ้นอยูกับวัฒนธรรมในองคกรนั้นๆ สําหรับการเขาถึงขอมูล สวนของการใชมี
ความสําคัญมาก ถาไมมีการตั้งวัตถุประสงคการใชที่ชัดเจน จะไดผลที่ไมชัดเจนและที่ตองการ  

การนํากรอบกระบวนการการจัดการความรูมาใช หลักการคือ การนําความรูที่สําคัญกับ
องคกร (หรือเปนความรูที่สําคัญกับคนหมูมาก ที่สัมพันธกับพันธกิจและนําไปสูวิสัยทัศนของ
องคกร) มาจัดการความรูจะเปนสิ่งสําคัญมาก จึงเปนเรื่องที่ควรหยิบยกขึ้นมากอน กระบวนการ
ทํางานก็มีความสําคัญ ซึ่งไดมาจากประสบการณการทํางานของผูรูจริง จะทําใหมีความรูเพิ่มข้ึน 
การที่จะทํางานไดดีตองคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการ ความคาดหวัง หรือปญหาที่เกิดขึ้น
ที่กระทบตอผูรับบริการ เพื่อมุงสูความสําเร็จใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร สุดทาย คือ การ
รวบรวมความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคลไมใหหมดไปเมื่อเกษียณอายุ กระบวนการจัดการความรูจึงมี
สวนชวยในการเก็บเกี่ยวความรูใหมากขึ้นเรื่อยๆ เปนการยกระดับความรูขององคกร และนําไปสู
ความยั่งยืน องคกรจะยั่งยืนไดตองมีความตางจากคนอื่น ดังนั้นถาองคกรไหนมีความรู นวัตกรรม
ที่ดี และสงผลกระทบตอผูใชบริการสูงในทางบวก องคกรจะเปนที่ยอมรับ ทําใหองคกรเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน ดังนั้นจึงตองมีแผนกลยุทธเพื่อรองรับ ผูนําจึงมีความสําคัญ เพราะเปนผูกําหนด
ทิศทาง นโยบาย รวมถึงการเปน  Role model ในการใชกระบวนการ KM มาใชในการดําเนินชีวิต
การทํางาน ใหทีม ลูกนอง ไดเห็น 
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“ “คน” จึงมีความสําคัญมาก ตอกระบวนการ KM รวมถึงเปนกระบวนการที่สรางคน ให
มีการสรางระบบงาน และสงผลตอองคกรในทางที่ดีตอไป นอกจากนี้กระบวนการตางๆ จะสําเร็จ
ได ตองขึ้นกับวัฒนธรรมที่จะตองสงเสริมการจัดการความรู” 

ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร ไดสรุปวา กระบวนการของ KM ตองมีนโยบายที่
ชัดเจนจากผูบริหาร ผูปฏิบัติตองมีการดําเนินการ และมีทีมสนับสนุนในการสงเสริม โดยมุมมอง
ของ ดร.บุญดี บุญญากิจ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการจัดการความรู
ใหกับศิริราช ไดกลาววา องคกรที่ประสบความสําเร็จ และยั่งยืนได KM ตองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
และพันธกิจขององคกร มีลักษณะของกระบวนการจัดการความรูที่ครบวงจรและหมุนอยู
ตลอดเวลา โดยไมหยุดนิ่ง เนื่องจากมีความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา บุคลากรตองมีสวนรวม และมี
วัฒนธรรมรองรับ ซึ่งมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมศิริราช   

ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ ไดกลาวปดทายวา ลักษณะการตอยอด KM ใหไปสูระดับโลก และ
ขับเคลื่อนองคกร คือ ทีมที่มีการทํา KM จะตองทําอยางเปนระบบ มีการมองถึงองคประกอบที่
สําคัญ คือ คน และเทคโนโลยี  โดยการทํา KM ตองสงผลถึงพฤติกรรมของเรา รวมถึงการทํา KM 
สงผลใหเรา สรางนวัตกรรม และปรับกระบวนการทํางานของเรา 

ปดทายดวย คุณสมใจ เนียมหอม รักษาการหัวหนางานจัดการความรู ไดนําเสนอ          
KM Tool ทํา After Action Review ; AAR ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชทบทวนหลังการทํางาน โดยการตั้ง
คําถามและตอบคําถามวา เปาหมายในการทํากิจกรรม/เขารวมประชุมคืออะไร ส่ิงใดที่บรรลุ
เปาหมาย ส่ิงใดที่ไมบรรลุเปาหมาย มีส่ิงใดที่เกินความคาดหมายหรือไม และสิ่งที่ไดทบทวนแลว
จะนํากลับไปทําอะไรตอ 

ชวงสุดทาย ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ กลาว
สรุปการประชุมวิชาการ Quality Conference วา “ส่ิงที่ไดจากการประชุมในวันนี้เปนเรื่องเลาที่นํา
กลับไปประยุกตใชในการทํางานได ส่ิงที่ทุกคนไดมีการดําเนินการมา ณ วันนี้ เห็นไดวาทุกคนมี
ความตั้งใจในการทํางานที่ดี ถามีการแนวคิดในการดําเนินการของเรื่องเลาวันนี้มาประยุกตใชใน
งานประจํา จะทําใหงานดีข้ึน เร็วขึ้น สะดวก และคุมคาขึ้น และที่สําคัญ คือ ผูปวยที่มาใชบริการ
จะไดรับประโยชนสูงสุด และศิริราชจะกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป” 
 
ผูบันทึก และถอดบทเรียน นายเอกกนก  พนาดํารง 
ผูตรวจสอบบทเรียน  1. นางสาวสมใจ  เนียมหอม 
    2. ศาสตราจารย แพทยหญงิดวงมณี  เลาหประสิทธิพร 
 


